
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ในการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  วันที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  หนา้ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  
การประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายแดง  ศรีนอก ประธานสภาเทศบาล แดง  ศรีนอก  
๒ นางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์ รองประธานสภาเทศบาล ร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์  
๓ นายประจวบ  สมัยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ประจวบ  สมัยกลาง  
๔ นางสุพิน  แรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุพิน  แรมกลาง  
๕ นายชานน  อ่อนทองหลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชานน  อ่อนทองหลาง  
๖ นายด ารงศักดิ์  กันนิดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ด ารงศักดิ์  กันนิดา  
๗ นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  
๘ นายวีระชัย  โปรยโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วีระชัย  โปรยโคกสูง  
๙ นางแสงเดือน  ทุยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ แสงเดือน  ทุยกลาง  

๑๐ นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ระเบียบ  หวังคุ้มกลาง  
๑๑ นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สัมฤทธิ์  เถาว์กลาง  
๑๒ นายมาลัย  รอกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มาลัย  รอกลาง  
๑๓ นายวิชิต  นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา วิชิต  นวลสกุลนิภา  

ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายระยอง  พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ระยอง  พิมพ์ปรุ  
๒ นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี วิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  
๓ นายธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี ธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์  
๔ นายประคอง  เงื่อนกลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประคอง  เงื่อนกลาง  
๕ นายยงยุทธ  ประจวบกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี ยงยุทธ  ประจวบกลาง  
๖ นายนิรุธ  งอสอน รองปลัดเทศบาล นิรุธ  งอสอน  
๗ นางสุรีรัตน์  ศรีนิลรัตน์ ผู้อ านวยการกองคลัง สุรีรัตน์  ศรีนิลรัตน์  
 ๘ นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สาวชุติกาญจน์  บุญยืน   
๙ นายวาทิตต์  เรียมริมมะดัน ผู้อ านวยการกองช่าง วาทิตต์  เรียมริมมะดัน  

๑๐ นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและ
ซ่อมบ ารุง รก.กองการประปา 

มนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์  

๑๑ นายมานิตย์  ตั้งประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล มานิตย์  ตั้งประเสริฐ  
      

 
เริ่มประชุมเวลา.. 

 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ในการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  วันที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  หนา้ ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.  
  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชิต  นวลสกุลนิภา  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๕ พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อ
จ านวน ๑๒ ท่าน  ครบองค์ประชุมจึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม            
เข้าห้องประชุม  

 เลขานุการสภาเทศบาลกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมสภาเทศบาลและแสดงความยินดี         
กับผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหัวฟานที่ได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี        
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ การประชุมสามัญครั้งนี้ประธานสภาได้ปฏิบัติหน้าที่ส าคัญคือการ            
เรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ตามระเบียบก าหนดให้
นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   ในนามตัวแทนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารเทศบาลอีกครั้งครับ    

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
น าสวดมนต์ไหว้พระ และเปิดการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔    

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี 

ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านและขานุการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน ทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ ในนามตัวแทนสภาเทศบาลต าบล            
หนองหัวฟานขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรีพร้อมทีมงาน ที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง
ประชาชนเทศบาลต าบลหนองหัวฟานให้กลับเข้ามาบริหารเทศบาลต าบลหนองหัวฟานอีกครั้งหนึ่ง               
ขอเปิดประชุมครับ ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มีครับ ต่อไปเป็นการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๒     

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  
    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ครั้ งแรก             

วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา รายงานผลการตรวจรายงาน

การประชุมต่อที่ประชุมสภาเพ่ือทราบ ขอเชิญครับ  
นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ และประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามที่สภาเทศบาล     
มีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๓ ท่าน ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกให้นายด ารงศักดิ์ กันนิดา เป็นเลขานุการ นายมาลัย รอกลาง เป็นกรรมการ 
และผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  เป็นประธานกรรมการ  ในฐานะประธานกรรมการ                
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้                
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการได้ประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ครั้งแรก ในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ระเบียบวาระท่ี 
๑  เรื่องการเลือกตั้งประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ ๒ การเลือกตั้งรองประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่ ๓ การเลือกตั้งเลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ ๔ การก าหนดสมัยประชุม
ประจ าปี  และระเบียบวาระท่ี ๕ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

คระกรรมการ... 
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     คณะกรรมการตรวจแล้วพบว่าการบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล           
หนองหัวฟาน ครั้งแรก ในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  หน้าที่ ๗ การรับรองรายงาน            
การประชุม ขอแก้ไข จาก “เห็นชอบ ๑๐ เสียง” เป็น “เห็นชอบ ๑๑ เสียง” ได้แจ้งให้กับฝ่ายเลขานุการ
สภาเทศบาลด าเนินการแก้ไขแล้ว ในส่วนของข้อความ ถ้อยค า และเนื้อหาอ่ืนๆ มีการบันทึกครบถ้วน
และถูกต้อง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว ผมในนาม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอเสนอให้ประธานสภาเทศบาลขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะมีการแก้ไขถ้อยค า เนื้อหาหรือข้อความอ่ืนๆในบันทึก
รายงานการประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ... หากไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุม สมาชิกสภาท่านเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน         
ครั้งแรก ในการประชุมเม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอให้ยกมือครับ    

   เห็นชอบ  ๑๑ เสียง 
    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ขอให้ยกมือครับ 
   ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภา) 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ครั้งแรก ในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔   

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม    
---ไม่มี---- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ---ไม่มี----- 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
   ๕.๑ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน   
ประธานภาเทศบาล ในระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เป็นวาระการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี

ต าบลหนองหัวฟาน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒๓ วรรคสอง เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบาย
ต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆไป ดังนั้น หากสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม ขอให้อภิปรายหรือซักถามหลังจากที่นายกเทศมนตรีอภิปรายเสร็จแล้ว 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟานแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน                   
ขอเชิญครับ  

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรีต าบล
หนองหัวฟาน  ก่อนอ่ืนต้องขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเช่นกันที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้กลับเข้ามาเป็นตัวแทน          
ของพ่ีน้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครบทุกคน    

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบล 
หนองหัวฟาน เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาลก าหนดให้
นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่  

ดังนั้น... 
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 ดังนั้น นายกเทศมนตรีจึงได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานสภาเทศบาลพร้อมทั้งจัดส่งค า
แถลงนโยบายเพ่ือขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ในครั้งนี้  ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลที่ได้
เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายในวันนี้  

ล าดับต่อไปผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน ขอแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ดังนี้  

ค าแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ของนายกเทศมนตรี 
นายระยอง  พิมพ์ปรุ 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ ๑๑  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานที่เคารพทุกท่าน   
  ผมนายระยอง  พิมพ์ปรุ  ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบล             

หนองหัวฟาน ในการเลือกตั้ ง เมื่อวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่ งคณะกรรมการการเลือกตั้ ง                     
ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนั้น เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) มาตรา ๔๘ ทศ ก าหนดให้ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับ 
หน้าที่ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่        
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  

  ก่อนที่จะแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลในวันนี้ ผมขอแนะน าทีมงานที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเหลือ
นายกเทศมนตรีในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ซึ่งนายกเทศมนตรีได้แต่งตั้ง      
เมื่อวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี จ านวน ๒ ท่าน ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จ านวน ๑ ท่าน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้ 

  ๑.นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  เป็นรองนายกเทศมนตรี ล าดับที่ ๑  
  ๒.นายธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์  เป็นรองนายกเทศมนตรี ล าดับที่ ๒ 
  ๓.นายประคอง  เงื่อนกลาง  เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  ๔.นายยงยุทธ  ประจวบกลาง  เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี 
  ต่อไปเป็นค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟานที่แถลงต่อสภาเทศบาลต าบล

หนองหัวฟาน     
๑. วิสัยทัศน์ 

  เพ่ือให้การบริหารราชการและการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานมีทิศทางมีกรอบ                
ในการพัฒนา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังต่อไปนี้   

    ๑. เพ่ือเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒. เพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๓. ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
๔. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น หรือการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๕. ให้มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 

  ๖. เ พ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง                
ความต้องการจากการบริการของรัฐ 

๗. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  
  นายกเทศมนตรีและทีมงานได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์การบริหารราชการเทศบาลไว้ดังนี้ 

“เทศบาลน่าอยู่... 
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  “เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ าทางการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่แนวทาง    
เมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน”  
๒. ยุทธศาสตร์  
  เพ่ือให้การบริหารราชการเทศบาลต าบลหนองหัวฟานเป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
ตามหลักการตอบสนองเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน แก้ปัญหาชุมชนให้ตรงจุด ตามบริบทของ
เทศบาล จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารราชการเทศบาลในอีก ๔ ปี ไว้จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๒.๑ ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  งานด้านสาธารณสุขที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการทันที  คือ การป้องกันและแก้ปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙๐ (โควิด-๑๙) และงานที่ต้องด าเนินการ
ต่อไป คือ   

(๑) การจัดสรรงบประมาณให้กับชุมชนเพ่ือการดูแลด้านสุขภาพของประชาชน          
ในชุมชน โดยผ่านงาน สปสช.เทศบาลต าบลหนองหัวฟานอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 

  (๒) จัดให้มีการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่อง           
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวเทศบาลต าบลหนองหัวฟานทุกคน 

  (๓) จัดให้มีการรักษาความสะอาดในชุมชนโดยชุมชนเอง โดยจัดให้มีการด าเนินการ  
ต่อยอดจากการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนให้มีความยั่งยืน 

  (๔) ส่งเสริม ด าเนินการโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste : ซีโรเวส) ให้ครบ    
ทุกชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 

  (๕) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนต่างๆ รวมถึงที่สาธารณะในเขตเทศบาล ให้ดูสวยงาม 
ร่มรื่น น่าอยู่ น่ามอง ตลอดเวลา 

    (๖)บริหารจัดการน้ าเสียในครัวเรือนของชุมชนให้ถูกวิธี และจัดสร้างรางระบายน้ า     
เพ่ือรวมน้ าเหลือใช้ออกจากชุมชน    

   (๗) การน าพาเทศบาลเข้าสู่เมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ 
  ๒.๒ ด้านสังคมและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
   ท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ในส่วนของเทศบาลต าบล

หนองหัวฟาน มีงานที่ต้องดูแลในด้านสังคม ดังนี้ 
   (๑) การดูแลผู้สูงอายุ มีการด าเนินการจัดให้มีศูนย์พัฒนาสุขภาพและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ต้องมีการดูแลและส่งเสริมให้ศูนย์ดังกล่าวมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์
ต่อผู้สูงอายุสูงสุด 

   (๒) การดูแลด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบคลุมพ้ืนที่                 
อย่างทั่วถึงทุกคน 

   (๓) การดูแลเรื่องที่อยู่อาศัย มีการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องของการปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ให้มีความปลอดภัยมั่นคง                 
มีสภาพแวดล้อมที่ดี 

   (๔) ดูแลความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างในตรอก ซอยให้ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ของเทศบาล  

(๕)การส่งเสริม... 
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   (๕) การส่งเสริมและต่อยอดด้านการประกอบอาชีพ เช่น การฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในชุมชน ให้องค์ความรู้ในอาชีพและน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน  

   ขั้นตอนที่ ๑ การให้ความรู้ภาควิชาการหรือทฤษฎี เทคนิค วิธีการ และความรู้             
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพที่ผู้แทนครัวเรือนต้องการฝึกอบรมผ่านการวิเคราะห์อาชีพแล้ว             
ว่าเหมาะสม 

   ขั้นตอนที่ ๒ การศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และสร้างแรงจูงใจ ในการประกอบ
อาชีพ และเสริมสร้างการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือ               
บ้านปราชญ์ชุมชน หรือศูนย์เรียนรู้และขับ เคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งหรือ               
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่เหมาะสม 

   ขั้นตอนที่  ๓  การฝึกอาชีพให้กับผู้แทนครัว เรือนเป้าหมาย ตามที่ ได้ เรียนรู้                   
และศึกษางานมาให้มีความยั่งยืนเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้จริง 

  ๒.๓ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถือเป็นหัวใจส าคัญหลักในการ

ที่จะพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า และการบริการสาธารณะต่างๆให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างปลอดภัย ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้ ดังนี้ 

   (๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกซอยภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลที่เป็นทาง
สาธารณะ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ประชาชนได้มอบให้เป็นทางสาธารณะ เทศบาลจะด าเนินการให้โดยเร็ว เพื่อ
ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการใช้ทางสาธารณะดังกล่าว 

   (๒) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตรอก ซอย ภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลให้เป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้เกิดความสะดวกปลอดภัยและสวยงาม 

   (๓) ก่อสร้างรางระบายน้ าทุกถนน ทุกซอย เพ่ือระบายน้ าที่ท่วมขังไหลออกนอกชุมชน
ได้สะดวก 

   (๔) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่    
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

   (๕) ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
   (๖) บริหารจัดการระบบประปาให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพที่ดีและบริการประชาชน

อย่างใกล้ชิด 
  ๒.๔ ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
  ประชาชนของเทศบาลต าบลหนองหัวฟานประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

ฉะนั้น งานด้านการเกษตรจึงมีความจ าเป็นจึงต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีพได้อย่างมั่นคง จึงก าหนดแผนงานที่จะก่อให้เกิดความ
มั่นคงต่อการด ารงชีพของประชาชน ดังนี้  

   (๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะ
เกษตรกรรมรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามแนวทางพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙  

    (๒) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินโครงการ “กสิกรรมปลอดสารพิษ” 
เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน 

(๓) จัดหา ... 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ในการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  วันที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  หนา้ ๗ 

 

   (๓) ด าเนินการขุดลอก ห้วย หนอง คลองและบึงเพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ประโยชน์           
ด้านการเกษตร  

   (๔) จัดหา ขุดลอกสระน้ า เพ่ือกักเก็บน้ าใช้ในการผลิตน้ าประปาแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค  

  ๒.๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  การศึกษาถือเป็นรากฐานของชีวิตในการด ารงชีพและดูแลสังคมให้เจริญได้อย่างมั่นคง ผู้บริหาร

จึงให้ความส าคัญด้านการศึกษาแก่บุตรหลาน โดยมีแผนงานด้านการศึกษา ดังนี้ 
   (๑) ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานให้เด็กนักเรียนมีห้องเรียนอย่าง

เพียงพอ 
   (๒) จัดให้มีการก่อสร้างอาคารประกอบต่างๆ ขึ้นภายในบริเวณโรงเรียน เช่น อาคาร

อเนกประสงค์ อาคารห้องน้ า โรงอาหาร เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
เทศบาลหนองหัวฟาน  

   (๓) จัดสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบบริเวณโรงเรียน ก่อสร้างสนามฟุตบอล รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงเรียน ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน    

     (๔) สนับสนุนครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็ก ให้ได้รับการอบรม เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ เพ่ือน ามาถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับบุตรหลาน 

    (๕) ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศแก่นักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน 

    (๖) จัดให้มีการแข่งขันกีฬาต่างๆเป็นประจ าทุกปีของเทศบาลเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชนให้เกิดความรัก สามัคคี และสามารถอยู่รวมกันอย่างอย่างเป็นสุข 

    (๗) ส่งเสริมให้โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านต่างๆ เช่น 
โรงเรียนพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์  

    (๘)ส่งเสริม สนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆให้คงอยู่คู่ชุมชน เช่น ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีสืบสานวันลอยกระทง ประเพณีวันเข้าพรรษา และประเพณีท้องถิ่น เช่น การท าบุญ
กลางบ้าน การบวงสรวงศาลตาปู่  

  ๒.๖ ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  การบริหารองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หากผู้บริหารขาดคุณธรรมและ   

ไร้ซึ่งจริยธรรมคงไม่สามารถน าพาองค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้น นายกเทศมนตรี ในฐานะที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน จึงขอใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประชาชนชาวเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟาน ดังนี้    

    (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  จะปฏิบัติราชการเป็นไปโดยซื่อสัตย์ สุจริต 
สามารถให้ตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดปะโยชน์สุขแก่ประชาชนในเทศบาล โดยก่อนการด าเนินงานใด ๆ
ต้องให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนเพ่ือให้ประชาชน        
ได้ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม และหากเกิดปัญหาอุปสรรคใดๆต้องสามารถแก้ไขได้โดยเร็ว 

    (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ คือการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผน     
ปฏิบัติการที่ได้มีการจัดท าไว้  พัฒนาเทศบาลให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

 ส่งเสริม...   
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  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ                
ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันรวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลลากรของเทศบาล     
ได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง   

    (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต้องด าเนินการ
อย่างเปิดเผย เป็นธรรมและเท่าเทียม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ระยะยาวของเทศบาลที่จะได้รับ 

    (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น หรือการลดขั้นตอนการปฏิบัติ งาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน  ได้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจหรือ การ
มอบอ านาจตัดสินใจให้กับรองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

    (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ให้มีการทบทวน
ปรับปรุงภารกิจโดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท และนโยบายต่างๆ              
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา 

    (๖)ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ        
มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติง าน การให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค                       
เท่าเทียม จัดท าคู่มือประชาชนในการติดต่อราชการมีการตอบค าถามหรือแจ้งผลการด าเนินงาน              
ของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนได้ทราบ  ให้มีการแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค   ไลน์ 
และเว็บไซตข์องเทศบาล  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  

     (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  มีการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล           
ด าเนินไปตามหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ บริหารงานบุคคลของ
เทศบาลด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมความรู่อย่างต่อเนื่อง  

  ทั้งวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ซึ่งผมและทีมงานบริหาร
ได้น าแถลงต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานในวันนี้  ในบางเรื่องอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนไป          
ตามสถานการณ์ได้ แต่ทีมงานบริหารก็จะพยายามพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานให้เป็นไป               
ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่แถลงต่อสภาในวันนี้ให้มากที่สุดตลอดระยะเลา ๔ ปี ที่ท าหน้าที่บริหาร
เทศบาลจากนี้ไป 

  ขอขอบคุณปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลหนองหัวฟานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน              
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายข้าราชการประจ านั้นเป็นหลักในการรักษาระเบียบกฎหมายท าให้พ่ีน้อง
ประชาชนเทศบาลได้รู้หลักการรักษากฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านท างานร่วมกับผู้บริหาร
เทศบาลอย่างเต็มท่ีเต็มก าลังความสามารถ  

  ในวันนี้ ผมในฐานะนายกเทศมนตรีพร้อมทีมงานผู้บริหารต้องขอกราบขอบคุณพ่ีน้องประชาชน
ชาวเทศบาลต าบลหนองหัวฟานที่ให้ความไว้วางใจลงคะแนนเลือกตั้งให้ กลับเข้ามาเป็นตัวแทน                 
ของประชาชน เข้ามาบริหารและพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานให้เจริญรุ่งเรืองก้าวไกลทัดเทียม    
กับท้องถิ่น อ่ืนๆ และต้องขอบคุณท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน                 
ที่ให้โอกาสผมและทีมงานได้แถลงนโยบายพัฒนาในวันนี้  ต่อจากนี้ไปผมก็จะเข้าปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน เพ่ือบริหารงานราชการเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
ของท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาลและด าเนินงานตามค าแถลงนโยบายการบริหารราชการที่ให้ไว้                    
ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานในวันนี้ ต่อไป   

ในโอกาสนี้... 
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       ในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลที่ได้ เรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้
นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลในครั้งนี้ ขอบคุณพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบล
หนองหัวฟานที่ให้ความไว้วางใจลงคะแนนเสียงส่วนมากให้นายกเทศมนตรีได้กลับเข้ามาบริหารงาน
เทศบาลอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการพนักงานที่ร่วมท างานมาตั้งแต่เริ่มต้นในการ
ให้บริการพ่ีน้องประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการจากเทศบาลและการรักษามาตรฐานให้มี
ความเท่าเทียมรักษาระเบียบกฎหมายไม่มีข้อขัดแย้งเกิดข้ึนในการให้บริการประชาชน ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล การแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี เป็นการถือปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา ๔๘ 
ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้          
ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ปรานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี 

    ในวรรคสองตาม พรบ.ดังกล่าว กรณีที่ไมมีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและ  
รองปรานสภาเทศบาลหรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน    
ซ่ึงปล่อยให้ เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรี                
จะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน             
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล  

   วรรคที่สามการประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย            
โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มา
ประชุมด้วย 

   วรรคที่สี่หากนายกเทศมนตรีไมสามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
ภายในเจ็ดวันโดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาบังใช้โดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว 

   วรรคที่ห้าให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

   วรรคท้ายค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงาน              
ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย  

   การจัดท าประกาศนี้ทางเจ้าหน้าที่สภาจะได้ด าเนินการต่อไป ในส่วนของการแถลง
นโยบายของนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๒๓ วรรคสองเมื่อผู้บริหาร                   
ได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถาม  
และอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆไป  

   ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิที่จะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและ
คัดค้านในเรื่องความเหมาะสมขงนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นให้ส าเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปราย             
ถึงแผนการปฏิบัติราชการและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆด้วยก็ได้  

   ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้านของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น   

เพ่ือความสะดวก... 
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    เพ่ือความสะดวกผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือค าคัดค้าน    
ทีละคนเป็นล าดับไปหรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้  

   ทั้งหมดนี้คือระเบียบที่ก าหนดไว้ในหมวด ๑๐ เกี่ยวกับการแถลงนโยบาย ขอชี้แจง
ระเบียบต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลที่ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภา 
เทศบาลได้ทราบ ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือซักค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ขอเชิญครับ 

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ หลังจากได้ฟังค าแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน 
ก่อนอ่ืนต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรีและทีมงานบริหารเทศบาลของท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ใฝ่การงาน การได้รับเลือกในครั้งนี้ถือเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลหนองหัวฟานเป็นอย่างยิ่ง ในอดีตถือว่าเป็นคนเก่า ที่ท่านท าไว้ในเรื่องน้ าไหล 
ไฟสว่าง ผมยอมรับในเรื่องน้ าไหลนั้นประสบผลส าเร็จมากไม่มีใครเทียบได้ แต่เรื่องไฟสว่างนั้นยังต้อง
เพ่ิมเติม ในโครงการที่แจ้งมาเข้าหลัก นโยบายหลักวิสัยทัศน์ทั้ง ๗ ข้อ ที่สมาชิกได้ฟังน่าจะเป็นประโยชน์
ต่อพ่ีน้องประชาชนทุกข้อ ในยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน นั้นก็เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนทุกด้าน 
นโยบายของท่านที่แถลงในวันนี้เสริมสร้างในสิ่งที่ยังไม่มีเพ่ือให้มี ในเรื่องของน้ าดื่มมีสิ่งที่น่าคิดอยู่คือใน
ปัจจุบันมีการซื้อน้ าดื่ม ท่านมีแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยแต่ก็เป็นเหตุอันจ าเป็น 
ตามวิสัยทัศน์ที่ท่านนายกเทศมนตรีก าหนดไว้ เทศบาลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ าทางการศึกษา 
พัฒนาโครงสร้างพ้นฐาน สู่แนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน วันนี้คงจะถือว่าโชคดีของสมาชิกสภา
เทศบาลที่ได้มีนายกเทศมนตรีและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การแถลงนโยบาย                     ของ
นายกเทศมนตรีครอบคลุมเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนในทุกๆด้าน ขอบคุณครับ 

นายด ารงศักดิ์  กันนิดา เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๑ ขออนุญาตเป็นตัวแทนเขตที่ ๑  ก่อนอ่ืนขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรีและผู้
ผู้บริหารทุกท่าน ซึ่งเป็นคนเดิมทั้งหมดมีเพ่ิมมาใหม่หนึ่งท่านคือคุณยงยุทธ  ประจวบกลาง ถือเป็นโชคดี
ของท่านที่ผู้บริหารได้เห็นถึงศักยภาพของท่านให้โอกาสได้เข้ามาร่วมงานเพ่ือให้เทศบาลได้พัฒนา
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป  วันนี้ผู้บริหารมาแถลงนโยบายเพื่อเข้ารับหน้าที่ ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่รับฟัง 
ค าแถลงนโยบายของท่าน มีการอภิปรายแต่ไม่มีการลงมติ ผมขอชื่นชมความคิดของท่านนายกเทศมนตรี
ในเรื่องของการเลือกตั้งที่ขอให้จบทุกสิ่งทุกอย่างไป  ใครเลือก ใครไม่เลือก ใครชอบ ใครไม่ชอบ ตั้งแต่
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เพราะต่อไปนี้คือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องดูแลประชาชนทั้งหมด      
ในเขตเทศบาล โดยจะไม่มีการแบ่งแยกว่าประชาชนคนไหนเลือกหรือไม่เลือก    

   ประเด็นต่อมาในเรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ท่านแถลงมา หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   
มีเพ่ิมเติมหรือแย้งก็ขอให้แจ้งได้ ทางผู้บริหารพร้อมที่จะรับฟังแนวคิดทุกท่าน ผมขอฝากว่าที่ผ่านมา   
แปดปีเราได้เห็นแล้วว่าการท างานของสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเป็นมายังไง ไม่มีความขัดแย้ง
เป็นการท างานที่เป็นแนวทางเดียวกัน แต่ในสี่ปีต่อจากนี้ไปผมขอฝากให้ท่านคิดใหม่ท าใหม่คิดให้ใหญ่    
ใจให้ถึง ในปัจจุบันนี้ในเขตเทศบาลเรา ยังไม่มีจุดเด่นที่สามารถดึงดูดใจประชาชนได้อย่างจริงจัง        
เราพัฒนาแต่เพียงในรูปแบบตามปกติ ไม่มีจุดเด่น ยกตัวอย่าง เช่น งานประเพณีหรือกิจกรรมที่เราจัด  
ทุกปี อยากให้จัดงานให้มีจุดเด่นที่เห็นแล้วว่า ถ้ามีการจัดงานนี้แล้วต้องเป็นเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน
เท่านั้นเช่น เช่น งานวันพริกต้องอ าเภอขามสะแกแสง งานชวนชมต้องอ าเภอคง งานกินเข่าค่ าต้อง      
สูงเนินประมาณนี้  

เทศบาลต าบล...   
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      เทศบาลต าบลหนองหัวฟานต้องหาวิธี หาจุดเด่นที่จะต้องจัดกิจกรมหรือจัดประเพณีที่เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะที่ เมื่อเอ่ยถึงแล้วรู้ได้ทันทีว่าเป็นเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน แล้วทุ่มงบประมาณเต็มที่
ในการจัดกิจกรรม ฝ่ายสภาเต็มท่ีในการเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ ขอฝากทีมผู้บริหารเทศบาลด้วยครับ 

  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ข้อที่ ๓ เรื่องการต่อยอดธนาคารขยะชุมชนให้มีความยั่งยืน ตอนนี้
มีบางชุมชนมีประชาชนมาสอบถามสมาชิกสภาว่าท าไมยอดเงินฝากของธนาคารขยะติดลบเยอะ          
ฝากทางเจ้าหน้าที่ติดตามสอบถาม ดูแลการบริหารจัดการภายในของธนาคารขยะชุมชนว่าเป็นอย่างไร 
เรามีส่วนในการช่วยเหลือดูแลหรือเราปล่อยให้กรรมการมีการบริหารจัดการกันเองอย่างไร มีสิ่งใดที่เรา
ต้องเสริมเพ่ิมให้หรือไม่ ฝากทางเจ้าหน้าที่ด้วย ในเริ่มแรกนั้นประชาชนน าขยะมาฝาก เพ่ือฌาปนกิจ        
แต่ระยะเวลาล่วงมาแล้วขยะเริ่มหายาก จึงเป็นปัญหาของประชาชนที่จะน าขยะมาฝากเป็นปัญหา       
ว่าเมื่อมีการเสียชีวิตมากแล้วมูลค่าของขยะที่ฝากไว้ติดลบ ฝากดูแลด้วยครับ  

  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน ฝากท่านนายกเทศมนตรีดูแลเรื่องรางระบายน้ า บริเวณหน้าบ้าน
นายฉาด เดี๋ยวจะเกินระยะเวลาที่ผู้รับเหมารับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่จะด าเนินการให้แล้วแต่มีปัญหาคือ    
บ่ารางระบายน้ าไม่มีจึงใส่ฝารางไม่ได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลทัง้สองท่าน ขอเชิญครับ   

นายกเทศมนตรี  ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองท่านซึ่งเป็น
ตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเขต ท่านโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๒ และท่านด ารงศักดิ์  กันนิดา ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สิ่งที่ท่านฝากไว้ผมได้บันทึกไว้
แล้ว ต่อไปก็คงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่ต้องปรึกษาหารือด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ท่าน
ฝากไว้เพ่ือพัฒนาเทศบาลต่อไป ขอบคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูง ก่อนที่จะไปสู่ระเบียบวาระอ่ืนๆ               
ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ได้อนุญาตให้ทีมผู้บริหารได้แนะน าตัวและพูดคุยต่อสภา
เทศบาล ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทีมงานผู้บริหารเทศบาล ครับ  
นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ     เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี 

สมัยที่ ๒ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่โอกาสผมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาลอีกครั้ง           
ก่อนอ่ืนผมขอแสดงความยินดีและดีใจกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานทุกท่าน   ที่ได้รับ
เลือกตั้งให้เข้ามาอย่างพร้อมเพรียงครบทุกท่าน อยากพูดต่อหน้าผู้อ านวยการกองทุกกองหัวหน้าส่วน    
ทุกท่าน เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลดีใจ ผมเองพูดเสมอว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน             
ของเราทั้งสองเขตต้องได้เข้ามาทุกคน  สรุปว่าได้เข้ามาทั้งสองเขตสิบสองคน ในส่วนของนายกเทศมนตรี
นั้น ได้ประเมินวิเคราะห์แล้วถูกต้องว่าจะต้องได้เข้ามาบริหารเทศบาลอีกครั้ง เป็นการแสดงศักยภาพ
ของเราอย่างจริงจัง ค่อนข้างจะหายากท่ีจะเข้ามาในลักษณะนี้  บ่งบอกถึงคุณลักษณะหลายอย่างด้วยกัน  
ในส่วนของผมนั้นแย่งกันกับท่าน ผอ.ประคองที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านนายกเทศมนตรี  แต่ท่าน
นายกเทศมนตรีขอให้อยู่ช่วยกันก่อน ขอให้รักษาความดีไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็ม ผมอยากจะ
พักผ่อน ส่งเสริมคนรุ่นใหม่เข้ามามีประสบการณ์ในการบริหาร เพ่ือให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นห่วงพนักงานที่ในอนาคตถ้าหากขาดนายกระยองไปอาจจะล าบากไม่ใช่น้อย ดีใจที่ ได้มาดูแลงาน 
ตรงนี้ต่อไป เพ่ือเทศบาลเพ่ือชุมชน งานทุกอย่างถ้ามีปัญหาเราต้องช่วยกันแก้ไข ดังค าสุภาษิตที่ว่า              
“ไฟท าให้เหล็กกล้า ปัญหาท าให้คนแกร่ง ถ้าจะให้เหล็กกล้าจริงๆต้องเผาไฟให้แรง คนจะแกร่งต้องเจอ
ปัญหาที่ท้าทาย”  

ขอให้เราทุกคน... 
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   ขอให้เราทุกคนช่วยกันจ าไว้ด้วย ผมไปพักผ่อนหนีโควิดที่สวนทุกวันผมก็คิดถึงปัญหาจุดบอด
ต่างๆจดไว้ได้หลายหน้ากระดาษ หากจะมีเวลาจะขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกันคิดถึง
ปัญหาสักคนละข้อแล้วหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน ผมคิดว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคงได้เข้ามาอีกหลาย
สมัย จะได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกครั้ง 

นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์            
รองนายกเทศมนตรี ก่อนอ่ืนผมขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้รับการ
เลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งครับ และผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ให้โอกาสผมได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารเทศบาลต าบลหนองหัวฟานในต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี ผมสัญญาว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนมากที่สุด ขอบคุณครับ  

นายประคอง  เงื่อนกลาง  เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และท่าน
นายกเทศมนตรี ผมนายประคอง  เงื่อนกลาง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน ขอแสดง
ความยินดี ดีใจ และภูมิใจกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่    
ทั้งทีม แสดงให้เห็นถึงพลังความดีที่พวกเราได้ท ากันมา และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่าน
นายกเทศมนตรีที่ผ่านการเลือกตั้งมาด้วยความรัก ถึงแม้ปัจจุบันสังคมจะเปลี่ยนไปมากแต่ด้วยความดี
ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ผ่านมาได้อย่างบริสุทธิ์ ไม่มีข้อร้องเรียน ผมเองได้รับแต่งตั้งในต าแหน่งที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีก็จะขอปฏิบัติหน้าที่ท่ีปรึกษาอย่างเต็มก าลังความสามารถ ขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ  ประจวบกลาง เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และ                     
ท่านนายกเทศมนตรี ผมนายยงยุทธ  ประจวบกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี ขอขอบคุณท่าน               
นายกเทศมนตรีที่ให้โอกาสผมเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ ขอบคุณครับ     

ประธานสภาเทศบาล ในระเบียบวาระที่ ๕ ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบาย สมาชิกสภาเทศบาลได้
ซักถาม นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงข้อซักถามและผู้บริหารเทศบาลได้แนะน าตัวเรียบร้อย    

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เลขานุการสภาเทศบาล ในระเบียบวาระที่ ๖.๑ นี้ เป็นเรื่องของการรายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑        
ข้อ ๒๙ (๓) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน   
ในท้องถิ่นทราบ ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในช่วงนั้นมีการประกาศให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่
จึงยังไม่มีการรายงานให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากมีการก าหนดประชุมสามัญไว้ในเดือนกุมภาพันธ์    
๒๕๖๔ แต่ไม่มีการประชุมจึงได้น ามารายงานต่อที่ประชุมสภาเทศบาลในการประชุมสามัญ สมัยแรก   
ครั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดการรายงานเจ้าหน้าที่ได้จัดท าเป็นรูปเล่มแจกให้กับสมาชิกสภาเทศบาล     
ทุกท่านแล้ว การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖๓ ยังคงอยู่ในกรอบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารชุดเดิม แต่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต้องด าเนินการตามวิสัยทัศน์ซึ่งผู้บริหารเทศบาลชุดใหม่ก าหนดขึ้นมา           
ในรายงานฝากให้สมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือทราบใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชน    
ได้ทราบว่าโครงการไหนได้ท าหรือยังไม่ท าอย่างไร ขอบคุณครับ   

นายโสภณ... 
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นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์   เรียนประธานสภาเทศาลที่เคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอติดตามและสอบถามตามที่เทศบาลเราได้จ าหน่ายชุมชนบ้านน้อยออก
จากเทศบาลไปแล้วนั้นซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนั้น ขอเรียนถามผู้บริหารเทศบาลว่าเรามีโอกาสหรือมีทาง
ใดบ้างหรือไม่ที่จะสามารถให้ชุมชนบ้านน้อยกลับเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลดังเดิม หากมีส่วนช่ วยได้ก็จะ
ได้ช่วยด าเนินการในเรื่องของการประชาคมชุมชนบ้านน้อย เพราะได้รับค าถามจากชุมชนบ้านน้อยว่าจะ
สามารถดึงให้ชุมชนบ้านน้อยเข้ามาอยู่ในเขตบริการของเทศบาลได้เหมือนเดิมหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ขอเรียน
ชี้แจงในเรื่องของชุมชนบ้านน้อยดังนี้ ชุมชนบ้านน้อยนั้นในปัจจุบันอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองนาท ตามรูปแบบหรือขั้นตอนในส่วนของเทศบาลนั้น  ถ้าจะให้ค าตอบคือเทศบาล           
ไม่มีปัญหา แต่เท่าที่ดูขั้นตอนระเบียบกฎหมายแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนต าบล               
เมืองนาทว่าจะพร้อมปล่อยให้ชุมชนบ้านน้อยกลับมาอยู่เทศบาลหรือไม่ ขั้นตอนที่จะท าต้องทั้งสองแห่ง 
เริ่มแรกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองนาทต้องจัดท าประชามติก่อนว่ายินดีให้ชุมชนบ้านน้อยกลับมาอยู่
ในเขตเทศบาลดังเดิม ขั้นตอนการประชามติขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองนาท พร้อมที่จะท า
หรือไม่ เพราะการท าประชามตินั้นต้องท าการลงคะแนนทุกหมู่บ้านไม่ใช่ท าเพียงชุมชนบ้านน้อย เพียง
ชุมชนเดียว ซึ่งการท าประชาคมต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ ไม่ใช่เป็นการประชุมประชาคมแล้ว
ยกมือ แต่ต้องเป็นการประชามติลงคะแนนเสียง และที่ส าคัญอ าเภอต้องเป็นผู้ด าเนินการ แต่ขอรับปาก
ว่าจะศึกษาข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วจะเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมประชุม            
เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงาน  เพราะขั้นตอนนั้นไปจบที่กรมไม่ใช่จบที่นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดเท่านั้น  ต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน และได้เคยแจ้งไว้กับท่านผู้ใหญ่บ้านเมืองนาทคือ           
ท่านผู้ใหญ่ภาวินีไว้ว่า ท่านต้องประสานกับผู้ใหญ่บ้าน ก านันทุกหมู่บ้านของต าบลเมืองนาทด้วย             
ว่าแนวทางเป็นอย่างไร ต้องสร้างความเข้าใจให้ก านันผู้ใหญ่บ้านทราบด้วย เพราะเกี่ยวข้องกับ           
ทุกหมู่บ้าน ก็น าเรียนท่านสมาชิกนะครับว่าจะด าเนินการต่อให้ แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ขอบคุณครับ 

นายนิรุธ  งอสอน เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายนิรุธ  งอสอน  
รองปลัดเทศบาล  เมื่อตอนเช้าผมได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมผ่านวิดิโอคอนฟาเร้นที่ห้องประชุม
อ าเภอขามสะแกแสง เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เนื่องจากจ านวนผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนของจังหวัด
นครราชสีมามีจ านวนน้อยมาก ทางจังหวัดนครราชสีมาจึงขอความร่วมมือให้เรารณรงค์ให้ประชาชน
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่  ในส่วนของอ าเภออ าเภอขามสะแกแสง
ในเดือนมิถุนายน ได้โควตาวัคซีนจ านวน ๒๐,๐๐๐ โด้ส หรือสองหมื่นคน แต่คนลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน
มีจ านวนน้อยมาก กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และผู้ป่วย ๗ โรคเรื้อรัง อ าเภอขามสะแกแสง
มีจ านวน ๑๒,๐๐๐ คน   

    จังหวัดนครราชสีมาจึงมอบหมายให้อ าเภอ ท้องถิ่นและสาธารณสุขในเขตอ าเภอ       
ทุกอ าเภอร่วมมือกันในการรณรงค์ให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซึ่งอ าเภอขามสะแกแสงได้แต่งตั้งคณะท างาน
ชุดรณรงค์การฉีดวัคซีนประกอบด้วยปลัดอ าเภอประจ าต าบล เทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือ อสม.ให้ท าหน้าที่ในการรณรงค์ประชาชนให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน        
ให้สร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีน ในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุน  ในส่วนของต าบลหนองหัวฟาน
ก าหนดประชุมในวันพรุ่งนี้ การฉีดวัคซีนจะเริ่มฉีดวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ต้องดูก่อนว่ามีผู้ประสงค์       
จะฉีดวัคซีนมากน้อยเพียงใด หากมีไม่มากอาจจะก าหนดฉีดที่หอประชุมอ าเภอขามสะแกแสง ถ้ามีมาก
อาจจะก าหนดฉีดที่เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ในส่วนของเทศบาลเราขอฝากให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลสร้างความเชื่อมั่นว่าฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีด 

เรื่องท่ีสอง... 



 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ในการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  วันที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  หนา้ ๑๔ 

 

    เรื่องที่สอง สืบเนื่องจากโคราชเรายังมีผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่อง ทางอ าเภอ            
ขามสะแกแสง ได้ประกาศขยายเวลาปิดตลาดนัดออกไปอีกสิบสี่วัน ท่านนายอ าเภอสอบถามว่าเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟานประสงค์ที่จะเปิดตลาดนัดหรือไม่ ผมได้น าเรียนไปว่ามีความต้องการเปิดเนื่องจาก
พ่อค้าแม่ค้าเป็นคนในพ้ืนที่ และทางอ าเภอได้สร้างตลาดประชารัฐขึ้นมาเพ่ือให้พ่อค้าแม่ค้าน าผักผลไม้
มาขายแต่ถ้าเราปิดพ่อค้าแม่ค้าก็เดือดร้อนเพราะไม่มีสถานที่จ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร 

   เรื่องท่ีสาม อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอเมืองยาง และอ าเภอพระทองค า ยังเป็นอ าเภอ
ที่มีพ้ืนที่สีเขียว ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนที่ จึงขอให้เตรียมตัวไว้ก่อนในเรื่องหาที่กักตัว
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้เทศบาลหาสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงไว้ และให้รายงานอ าเภอ               
ขามสะแกแสงด้วยว่าเราได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ที่ไหน  ของคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล จากที่ได้ดูข่าวผ่านทางทีวีอาการแพ้วัคซีนตอนนี้คือเป็นผื่นซึ่งอาการนี้ก็เกิดขึ้นได้กับ
วัคซีนตัวอ่ืนๆเช่นกัน อาการแพ้วัคซีนถึงขั้นเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นหนึ่งในแสนคน ซึ่งอาจมีสาเหตุอื่นร่วมด้วย
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องแจ้งอีกขอเชิญครับ   

นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภา                
เทศบาล เขต ๑ ผมในฐานะที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านคนหนึ่งและได้มีโอกาสเข้า              
ร่วมประชุมในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นประจ า ขอเสริมในส่วน
ของท่านรองปลัดอีกสักนิด ตอนนี้มีวาระแห่งชาติว่าต้องมีการลงทะเบียน  ขอฝากเทศบาลนอกจาก           
การรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนแล้ว ขอให้รณรงค์สร้างความเข้าใจให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 
เพ่ิมด้วย เพราะตอนนี้มีปัญหา คือประชาชนบางคนดูข่าวจากโซเชียล ซึ่งบางข่าวก็เป็นข่าวปลอม                
แต่ก็มีการแชร์ต่อๆกันไป จริงๆแล้วผลกระทบมีบ้างในบางรายเพราะคนเรามีภูมิคุ้มกันที่ไม่เหมือนกัน  
อสม.ต้องรับภาระในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ซึ่ง อสม.ก็อาจจะไม่สามารถสื่อสาร              
ให้ประชาชนเข้าใจได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงอยากฝากให้เทศบาลช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์อีก                
ช่องทางหนึ่ง เช่น เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่มีความสามารถ มีเทคนิคในการสร้างความเชื่อมั่ น               
การให้ความรู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เชื่อว่าประชาชนก็คงจะเข้าใจสถานการณ์การฉีดวัคซีนได้ดีขึ้น             
การฉีดวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย  ทีมแพทย์ขอยืนยันว่า
วัคซีนที่ใช้ฉีดให้ทีมแพทย์และตัวที่จะฉีดให้ประชาชนเป็นวัคซีนตัวเดียวกัน  ขอฝากให้ผู้น าชุมชน            
ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือด้วย ขอบคุณครับ 

นายมาลัย  รอกลาง    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายมาลัย รอกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
ขอแจ้งเรื่องรางระบายน้ าซอยหัวทะเล เมื่อฝนตกน้ าจะขัง ท าอย่างไรจะให้น้ าระบายไหลลงรางได้        
ขอฝากเทศบาลด้วย ขอบคุณครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี               
ในเรื่องที่ท่านด ารงศักดิ์ได้ฝากเรื่องรณรงค์ฉีดวัคซีนนั้น ผมได้มีอยู่ในแถลงนโยบายแล้วว่าเป็นเรื่องด่วน   
ในส่วนของซอยหัวทะเล ขอให้รออีกสักพัก ตอนนี้รางระบายน้ าเก่าก็ด าเนินการแล้วน้ าสามารถไหล      
ลงห้วยได้แล้ว ที่น้ าขังนั้นเป็นเพราะมีการถมดินทั้งสองข้างสูงกว่าถนน แต่ก็ต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไป               
ต้องขอเวลาท่านสมาชิกว่าต้องขอเวลาปรึกษากับทางท่านปลั ด ผู้อ านวยการกองคลัง ถึงเรื่อง
งบประมาณก่อนว่าเป็นยังไง เพราะทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้นงบประมาณเข้ามาน้อยมาก 
ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ สาเหตุก็คงจะเกิดจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ทางรัฐบาลจึงต้องใช้งบประมาณในส่วนของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ตามที่เราได้ทราบกันดี เช่น การช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลได้มีออกมา                 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชน    

 ส าหรับในวันนี้... 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ในการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  วันที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  หนา้ ๑๕ 

 

 
   ส าหรับในวันนี้ขอเชิญท่านสมาชิกรับประทานอาหารกลางวันซึ่งทางคุณสุทิน พิมพ์กลาง            

เป็นเจ้าภาพจัดหามาส าหรับรับรองผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิก

สภาหรือท่านใดเพ่ิมเติม ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือ   
รับฟังค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีในวันนี้   ขอปิดประชุมครับ   

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายวิชิต   นวลสกุลนิภา) 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 
 
 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้ว              

ในการประชุมสภาเทศบาล  สามัญ / วิสามัญ  สมัยที่            ครั้งที ่       เมื่อวันที่                                 . 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 
 

(นายแดง  ศรีนอก) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 

 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
 
 

(นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์) 
ประธานกรรมการ 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
 
 

(นายมาลัย  รอกลาง) 
กรรมการ 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
 
 

(นายด ารงศักดิ์  กันนิดา) 
เลขานุการ  


